

*
Số 01-ĐA/HU

ĐỀ ÁN
Xây dựng nhân sự Hội đồng nhân dân
huyện Trà Cú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Căn cứ Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “*Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026*”.

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026*”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 04/02/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “*Công tác nhân đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026*”.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Đề án nhân sự Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

I/- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần tiến hành đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phải tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, không tham nhũng, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Chú trọng các yếu tố về trình độ

chuyên môn, năng lực thực tiễn, khả năng tham gia hoạt động tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân.

II/- VỀ TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU

1/- Về tiêu chuẩn

a/- Về tiêu chuẩn chung

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2017, 2019), cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đang công tác tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nội bộ, những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

b/- Về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chuyên trách, ngoài tiêu chuẩn chung nêu tại điểm a nêu trên, còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Người ứng cử đại biểu chuyên trách phải có trình độ đại học trở lên, có năng lực tham gia đóng góp xây dựng chính sách và khả năng tổ chức các hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.